

รายละเอียด KRs ตามเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขต
และแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส OKRs ๕๑๑๒ ชื่อ KRs ร้อยละของสุนัขในศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการอุปการะ
จากจำนวนสุนัขที่ผ่านเกณฑ์การอุปการะที่กำหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (Host : H) สำนักงานมัย

ด้าน สุขภาพดี ประเด็นการพัฒนา ๕.๑ สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม

- ลักษณะหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการหน่วยงานเดียว
 มีหน่วยงานสนับสนุน (R) ร่วมดำเนินการ
 หน่วยงาน (R) ระดับสำนัก/สำนักงาน
 หน่วยงาน (R) ระดับสำนักงานเขต

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ค่าเป้าหมาย : ๕ หน่วยนับ : ร้อยละ
นิยาม	<ul style="list-style-type: none"> - สุนัขในศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร หมายถึง สุนัขในศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) - การรับอุปการะ หมายถึง การรับอุปการะผ่านช่องทางของกรุงเทพมหานครและ/หรือเครือข่าย - เกณฑ์การอุปการะที่กำหนด หมายถึง <ol style="list-style-type: none"> 1. สุนัขที่ไม่ได้ถูกนำเข้าสู่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) ด้วยกรณีสงสัยหรือสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า กรณีกัดทำร้ายคน กรณีมีพฤติกรรมดุร้ายหรือมีความเสี่ยงที่จะสร้างความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน 2. สุนัขที่มีสุขภาพแข็งแรง 3. สุนัขที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน และ/หรือนัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กรณีอายุถึงเกณฑ์ที่กำหนดและ/หรือมีสุขภาพร่างกายที่พร้อมสำหรับการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนฯ) 4. สุนัขที่มีพฤติกรรมเหมาะสมตามการพิจารณาของนายสัตวแพทย์ของศูนย์ฯ 5. เกณฑ์อื่นๆตามที่กรุงเทพมหานครและ/หรือเครือข่ายที่รับการรับอุปการะกำหนด
วิธีคำนวณ/ วัดผลการดำเนินงาน /สูตรคำนวณ	<p>A = จำนวนสุนัขจรจัดในศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) ที่ได้รับการอุปการะผ่านช่องทางของกรุงเทพมหานครและ/หรือเครือข่าย</p> <p>B = จำนวนสุนัขจรจัดในศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) ที่ผ่านเกณฑ์การอุปการะ</p> <p>$(A \times 100)/B$</p>

คำเป้าหมาย ของหน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (H) หน่วยงานสนับสนุน (R) และบทบาท ภารกิจที่เกี่ยวข้อง	หน่วยนับ : ร้อยละ		
	ชื่อหน่วยงาน/ ส่วนราชการ	คำเป้าหมาย	บทบาทภารกิจ
	หน่วยงาน (H)	๕	ตรวจคัดกรองโรค คัดเลือกสุนัขที่ผ่านเกณฑ์การอุปการะทั้งด้านสุขภาพและพฤติกรรม ผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประสานการหาผู้อุปการะร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับอุปการะ ให้คำแนะนำการดูแลสัตว์ ติดตามผลการรับอุปการะ
เอกสารอ้างอิง เพิ่มเติม	<input checked="" type="checkbox"/> มาตรฐานการดำเนินงาน (คู่มือการรับอุปการะสัตว์จากหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร) <input type="checkbox"/> ข้อมูลรายละเอียดเป้าหมายที่ชัดเจน (รายรายการ และรายหน่วยงาน) เช่น คำเป้าหมายโดยระบุรายละเอียด ถนน ตรอก ซอย คลอง ลำราง <input type="checkbox"/> ตัวอย่างการปฏิบัติงานที่ดี		
ช่องทางการรายงาน ผลการดำเนินงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่านระบบ BMA Policy Tracking <input type="checkbox"/> ผ่านระบบอื่นๆ โปรดระบุ.....		
การติดตามประเมินผล ความสำเร็จ (ตอบได้ มากกว่า ๑ ข้อ)	<input type="checkbox"/> รายงานผลโดยหน่วยงาน R หรือสำนักงานเขต <input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) กำกับติดตาม <input type="checkbox"/> ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครกำกับเชิงคุณภาพ <input type="checkbox"/> ใช้ระบบข้อมูลยืนยันผลการดำเนินงาน เช่น Traffy Fondue โปรดระบุ		
ผู้ประสานงานหลัก/ ส่วนราชการประมวลผล และจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)	ชื่อ นางสาวพรอร สมบูรณ์วิจิตร ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๑๔๐-๑๓๓๓ ส่วนราชการ สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข หน่วยงาน สำนักอนามัย		

ลงชื่อ

นายศิษณุพล เอี่ยมวิสูตร
ผู้อำนวยการสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข
สำนักอนามัย
ผู้แจ้งข้อมูล